

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 74 /HĐND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 7 năm 2021

V/v góp ý đối với nội dung đánh
giá kết quả trả lời ý kiến cử tri
của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ
- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã.


Thường trực HĐND thị xã gửi đến đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã dự thảo Công văn rà soát, đánh giá kết quả trả lời kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ tại Báo cáo 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Kính đề nghị các đồng chí tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo Công văn; gửi lại Thường trực HĐND thị xã **trong ngày 14/7/2021** để Thường trực HĐND thị xã tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Chánh VP^{Khánh};
- CVVP (Q);
- Lưu: VT.

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Duy Khánh

Trần Duy Khánh

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

Số: /HĐND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày tháng 7 năm 2021

V/v rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi;
- UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 130/HĐND-VP ngày 05/7/2021 về việc đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh; Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, đánh giá kết quả việc trả lời ý kiến cử tri Đức Phổ của UBND tỉnh. Kết quả như sau:

1. Rà soát, đánh giá kết quả trả lời tại Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh

Tại báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021, UBND tỉnh đã có ý kiến trả lời 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ trong của đợt tiếp xúc cử tri giữa năm và cuối năm 2020 (trong đó: có 02 ý kiến trả lời của đợt tiếp xúc cử tri giữa năm 2020 và 08 ý kiến tại đợt tiếp xúc cử tri cuối năm 2020). Trong đó:

- Ý kiến trả lời thỏa đáng: **06 ý kiến** (theo thứ tự 71, 73, 75, 76, 77 và 78).
- Ý kiến trả lời là thỏa đáng, nhưng trả lời chưa hết nội dung kiến nghị và cơ quan được giao nhiệm vụ chưa giải quyết; địa phương đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh giải quyết: **04 ý kiến** (theo thứ tự 69, 70, 72 và 74).

(Có Phụ lục 1 kèm theo)

2. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được trả lời

- Tại đợt tiếp xúc cử tri giữa năm 2020, UBMTTQVN thị xã Đức Phổ có Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri số 104/BC-MTTQ-BTT ngày 04/6/2020 gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ, gồm có **13 ý kiến** thuộc các lĩnh vực.

UBND tỉnh có báo cáo số 207/BC-UBND ngày 20/10/2020 về việc trả lời kiến nghị của cử tri; trong đó đã giải quyết kiến nghị của cử tri Đức Phổ là **5/13 ý kiến**, còn lại **8/13 ý kiến** chưa trả lời (Ngày 15/12/2020, Thường trực HĐND

thị xã Đức Phổ có Công văn số 264/HĐND đề nghị Thường trực HĐND và UBMTTQVN tỉnh kiểm tra, kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét tiếp tục giải quyết và trả lời đối với các ý kiến chưa được giải quyết trả lời).

- Tại đợt tiếp xúc cử tri cuối năm 2020, UBMTTQVN thị xã có Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri số 161/BC-MTTQ-BTT ngày 25/11/2020 gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ, gồm có **15 kiến nghị**.

UBND tỉnh đã giải quyết và trả lời tại Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 gồm có **10 ý kiến** (Trong đó: có 02/08 ý kiến của đợt tiếp xúc cử tri giữa năm 2020 và 08/15 ý kiến tại đợt tiếp xúc cử tri cuối năm 2020 như tại điểm 1); còn **05 ý kiến chưa có trả lời** (vì sau khi kiểm tra lại thì có 02 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã).

Như vậy, tại đợt tiếp xúc cử tri giữa năm 2020 còn 06 kiến nghị và cuối năm 2020 còn 05 kiến nghị chưa được xem xét giải quyết và trả lời.

(có Phụ lục 2 kèm theo)

Trên đây là kết quả rà soát, nhận xét việc giải quyết, trả lời và các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, trả lời tại các đợt tiếp xúc cử tri trong năm 2020. Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh quan tâm, tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ trưởng TĐB HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ;
- TT HĐND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT, CVVP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Văn Sáu

PHỤ LỤC 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TẠI BÁO CÁO SỐ 81/BC-UBND NGÀY 02/6/2021
CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Công văn số /HĐND ngày tháng 7 năm 2021
của Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ)

STT	Nội dung kiến nghị	Ý kiến trả lời đạt yêu cầu	Ý kiến trả lời chưa đạt yêu cầu hoặc trả lời đạt yêu cầu nhưng chưa thực hiện	Ghi rõ, cụ thể lý do trả lời chưa đạt yêu cầu
01	Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo cấp đất tái định cư cho một số hộ dân phường Phổ Văn bị ảnh hưởng do nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1. (Tại điểm 69 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)	X		Ý kiến này, cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần qua nhiều năm, gây bức xúc trong Nhân dân. Qua kết quả trả lời của UBND tỉnh là thỏa đáng. Tuy nhiên , Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Đức Phổ và Sở Tài nguyên-môi trường tại Công văn số 1600/UBND-CNXD ngày 16/4/2021 kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh để cho chủ trương giải quyết, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm giải quyết cho nhân dân.
02	Cử tri phản ánh hiện nay khu du lịch Sa Huỳnh đã thu hồi, giải phóng mặt bằng bàn giao diện tích 3,2 ha đất cho Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đã nhiều năm, nhưng nay vẫn bỏ hoang, lãng phí đất sản xuất của Nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết. (Tại điểm 70 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)	X		Qua kết quả trả lời của UBND tỉnh đối với ý kiến này là thỏa đáng. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và môi trường với hợp với Sở xây dựng, UBND thị xã Đức Phổ kiểm tra việc thực hiện hợp đồng thuê đất và xử lý theo quy định. Tuy nhiên , đến nay vẫn chưa được xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm giải quyết.

03	<p>Cử tri phản ánh hệ thống công thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 67B (Đức Lợi – Mỹ Á) đoạn qua địa phận xã Phồ An dài 600m quá nhỏ làm ngập nước khu dân cư phía Đông đường và có khả năng bị hư hỏng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục. (Tại điểm 71 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>	X		
04	<p>Cử tri tiếp tục phản ánh Dự án Quốc lộ 24 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại việc cấp đất tái định cư cho một số hộ dân đủ điều kiện làm nhà ở nhưng đến nay vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số hộ dân dưới chân cầu vượt đường sắt đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền trên đất, đã nhận đất tái định cư nhưng vẫn tiếp tục lưu cư dưới chân cầu vượt. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý. (Tại điểm 72 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>	X		<p>Kết quả trả lời của UBND tỉnh là thỏa đáng. Tuy nhiên, ý kiến này đã có phản ánh, kiến nghị nhiều lần tại các đợt tiếp xúc cử tri trước, gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, tiếp tục kiến nghị sớm được giải quyết.</p>
05	<p>Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo nạo vét, thông luồng cửa biển Sa Huỳnh và sớm đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu, thuyền nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản của người dân. (Tại điểm 73 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>	X		

06	<p>Cử tri phản ánh kè chắn sóng ven biển, tổ dân phố Thạch By 2 và cầu Thạch Đức, xã Phổ Thạnh bị hư hỏng trong đợt bão lụt vừa qua. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục để nhân dân thuận lợi giao thương. (Tại điểm 74 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>	X		<p>Kết quả trả lời của UBND tỉnh là thỏa đáng. Tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ trả lời nội dung kè chắn sóng thôn thôn Thạch By đã bố trí kinh phí và quyết định đầu tư; còn nội dung khắc phục hư hỏng cầu Thạch Đức UBND thị xã Đức Phổ đã có Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 26/3/2021 đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư, nhưng UBND tỉnh chưa có ý kiến. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét.</p>
07	<p>Cử tri tiếp tục phản ánh tuyến kênh B2 Núi Ngang đoạn qua thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận không phát huy tác dụng, mặc dù nhiều đoàn công tác đã đến hiện trường khảo sát nhưng đến nay chưa khắc phục, sửa chữa tuyến kênh này. (Tại điểm 75 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>	X		
08	<p>Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm xây dựng kè sông Trà Câu để tránh ngập úng cho Nhân dân ở tổ dân phố Đông Quang và Tập An Nam và xây dựng đập ngăn mặn ở cuối sông Trà Câu để phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân ở 02 phường Phổ Văn và Phổ Minh. (Tại thư tự 76 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>	X		
09	<p>Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo có cơ chế lắp đặt hệ thống chiếu sáng và thi công giai đoạn 2</p>	X		

	<p>đoạn đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ để đảm bảo an toàn giao thông. (Tại điểm 77 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>			
10	<p>Cử tri tiếp tục phản ánh tuyến kênh N2 Liệt Sơn đã xây dựng từ 1978, nay do thành lập các khu dân cư mới, xây dựng đường giao thông nên đã thay đổi địa hình làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Nhà đầu tư đã kiểm tra vẫn chưa khắc phục. Cử tri kiến nghị mở rộng một số cống tiêu nước qua kênh N2 Liệt Sơn đoạn qua thôn Xuân Thành, xã Phổ Cường để tránh ngập úng nhà dân phía trên kênh vào mùa mưa. (Tại điểm 74 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh)</p>	X		

PHỤ LỤC 2
NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI
(Kèm theo Công văn số /HĐND ngày tháng 7 năm 2021
của Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ)

I. Đợt tiếp xúc với cử tri giữa năm 2020: Có 06 ý kiến UBND tỉnh chưa trả lời.

1. *Cử tri xã Phổ Khánh kiến nghị:* Đề nghị nhà nước nâng mức lương và chế độ phụ cấp cho người có công, thân nhân người có công để đảm bảo mức sống tốt hơn, mức phụ cấp hiện nay là thấp.

2. *Cử tri phường Phổ Thạnh kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với cấp thẩm quyền xem xét tăng tiền thờ cúng Liệt sỹ hàng năm cho thân nhân thờ cúng Liệt sỹ.

3. *Cử tri phường Nguyễn Nghiêm kiến nghị:* Đề nghị HĐND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ dân phố hoặc kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Tổ dân phố để động viên làm công tác (hiện nay đang hưởng 20% là quá thấp) .

4. *Cử tri xã Phổ An kiến nghị:* Nhà nước có chủ trương xây dựng tuyến đường Dung Quất – Sa Huỳnh đoạn qua địa bàn xã Phổ An, dự kiến tuyến đường sẽ đi qua giữa rừng phòng hộ, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 12 ha. Nhân dân đề nghị cần dịch chuyển tuyến đường đi dọc giữa mép ngoài rừng phòng hộ với phía bên trong hồ nuôi tôm của nhân dân.

5. *Cử tri các xã, phường trên địa bàn thị xã kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn để trả nợ đối với diện tích đất ruộng đã thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng diện tích còn lại của các xã, phường để góp phần hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. *Cử tri phường Nguyễn Nghiêm kiến nghị:* Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chi tiền cho một số học sinh có nguyện vọng đi du học ở nước ngoài nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, sau khi tốt nghiệp về công tác tại tỉnh. Nhưng được biết hiện nay có một số học sinh đã tốt nghiệp ra trường, nhưng không về tỉnh công tác theo cam kết. Như vậy khoản tiền đã chi cho các học sinh đi du học nước ngoài, UBND tỉnh đã thu hồi lại số tiền này lại hay không? và xử lý như thế nào khi các học sinh này không hoàn trả lại tiền.

II. Đợt tiếp xúc với cử tri cuối năm 2020: Có 05 ý kiến UBND tỉnh chưa trả lời.

1. *Cử tri xã Phổ Cường kiến nghị:* Đề nghị tỉnh sớm đề nghị cấp thẩm quyền xem xét Hồ sơ đề nghị công nhận Liệt sỹ của bà Võ Thị Xuân Phương, tức Võ Thị Đại (được biết hồ sơ đã gửi đến Bộ LĐTB và XH và Bộ có văn bản trả lời cho UBND xã Phổ Cường còn nghiên cứu xem xét, vì chưa tập hợp đầy đủ cơ sở để giải quyết, còn phải chờ)

2. *Cử tri các xã, phường trên địa bàn thị xã kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh sớm điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ tại vị trí đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ để đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.

3. *Cử tri xã Phổ Phong kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết việc tranh chấp đất sản xuất giữa một số hộ dân xã Phổ Phong, Phổ Nhơn với Công ty cổ phần nông lâm nghiệp 24/3.

4. *Cử tri xã Phổ Châu kiến nghị:* Hiện nay phía Bắc ngã ba đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Hưng Long, xã Phổ Châu đường nhỏ, hẹp, đã hư hỏng nặng, thường xảy ra tai nạn. Đề nghị tỉnh khảo sát, xem xét đầu tư kinh phí mở rộng, nâng cấp, lắp đặt đèn tín hiệu nhằm để giảm tai nạn giao thông.

5. *Cử tri xã Phổ Phong kiến nghị:* Đề nghị Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện chở dăm gỗ, đá, sạn rơi vãi trên đường, chở quá trọng tải cho phép, không phủ bọc gây bụi ô nhiễm trên Quốc lộ 24, ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân.
